



รายงาน

การติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

งานวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน

แบบติดตามผล

การดำเนินการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเสนอในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๑	จากการอุทิสที่ดินของทันตแพทย์หญิงพัชรี กัมพลานนท์ จำนวน ๓ งาน ๑๔ ตารางวา เพื่อให้เทศบาลใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษาของ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลควร แสดงเจตจำนงค์แทนคำขอของคุณ เช่น ติดตั้ง ป้ายแสดงความของคุณ ผู้บริจาค	นายภูริทัต รัตนพาหุ	สำนักงาน การศึกษา	- ดำเนินการติดตั้งป้ายขอขอบคุณผู้อุทิสที่ดินเรียบร้อยแล้ว
๒	ปัญหาท่อประปาแตกบริเวณถนนเทวบุรี ทำให้ เกิดการรั่วไหลและสูญเสียน้ำประปาปริมาณ มาก ซึ่งจากการตรวจสอบน้ำประปาที่รั่วไหล ทั้งเขตเทศบาลรวมๆกันมีปริมาณถึงร้อยละ ๓๐ เกิดการสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก จึง ควรตรวจสอบและให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาให้ เทศบาล เมื่อพบการรั่วไหลให้แจ้งสำนักงาน ประปาเพื่อซ่อมแซมทันที และเมื่อดำเนินการ ซ่อมแซมแล้วควรกลบหลุมก่อนชั่วคราว ระหว่างรอการก่อสร้างฝัถนถนน เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชน	นายภูริทัต รัตนพาหุ	สำนักงาน ประปา	- ได้ดำเนินการซ่อมท่อประปาในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ -๒๒.๐๐ น. และได้ดำเนินการกลบท่อพร้อมติดตั้งป้ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไว้ เรียบร้อยแล้ว และทำการประสานกับสำนักงานช่างเพื่อ ดำเนินการซ่อมฝัถนถนนต่อไป - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่พบเห็นท่อประปารั่วหรือ แตกให้แจ้งสำนักงานประปาทราบเพื่อซ่อมแซมทันทีที่หมายเลข โทรศัพท์ ๐๗๕ ๓๕๖๒๘๒

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๓	ปัญหาการระบายน้ำฝนที่ไหลเอ่อในที่ของประชาชนเนื่องจากน้ำไม่สามารถไหลลงคลองได้ บริเวณถนนสายใหม่ซอยคอกแก้ว	นายปรานม รวมพงศ์	สำนักการช่าง	- เนื่องจากต้องตัดผ่านเขตกำแพงเมืองและคูเมืองโบราณพระเวียง ซึ่งเป็นโบราณสถานของชาติ การดำเนินการใดๆในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรเสียก่อน
๔	ควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลนครินทร์	นายเอกรินทร์ รอดทอง	สำนักการช่าง	- ไม่สามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได้เนื่องจากเป็นถนนสายตรงไม่ใช่สี่แยกหรือสามแยก การติดตั้งไฟจราจรเพื่อชะลอเสียจึงไม่เหมาะสม
๕	ปัญหาแม่ค้าวางของขายกีดขวางทางเดินบริเวณหน้าลิฟท์และทางขึ้นบันไดตลาดคูขวาง	นายเอกรินทร์ รอดทอง	กองสาธารณสุขฯ	- ดำเนินการแล้วและได้ติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
๖	ขอเมรุวัดชะเมาคืนให้เทศบาลเนื่องจากกลัวประชาชนเดือดร้อน	นายเอกรินทร์ รอดทอง	กองสาธารณสุขฯ	- เทศบาลได้ส่งคืนเมรุวัดชะเมาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมติของสภาเทศบาลด้วยเสียงส่วนมาก (๑๒ต่อ๘) และขณะนี้ทางวัดชะเมาได้ทำการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสถานที่รอบๆเมรุวัดชะเมา